

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>ปัญหาการรักษาพยาบาลแพง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแก้ปัญหารพ.เอกชนเก็บค่ารักษาพยาบาลแพง เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีข้อสรุป 4 เรื่องคือ 1.การแก้ปัญหาค่ายาในรพ.เอกชนแพง มีข้อเสนอ 2 ทางเลือกคือ การปล่อยให้ราคายาเป็นไปตามกลไกการตลาด โดยประกาศราคายา และรพ.ออกใบสั่งยาให้ประชาชนนำไปซื้อที่ร้านขายยา ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาร้านขายยาให้ได้มาตรฐาน อีกทางเลือกคือ ยาที่จำหน่ายในรพ.เอกชนต้องแยกราคาออกจากค่าอื่น ๆ ให้ชัดเจน และติดตามราคายาตามราคาโรงงาน ส่วนการบวกเพิ่มกำไรรพ.จะต้องสะท้อนต้นทุนค่าใช้จ่าย เช่น ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเภสัชกร ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สภาเภสัชกรรม อย. กรมการค้าภายใน นักวิชาการจากคณะเภสัชศาสตร์ และภาคประชาชน ไปเจรจาร่วมกับรพ.เอกชนว่าจะใช้แนวทางใดภายใน 1-2 สัปดาห์ หากไม่ได้ข้อสรุป ให้มีข้อเสนอกลับมาให้ผู้มีอำนาจพิจารณาต่อไป</p> <p>2.การแก้ปัญหาโรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บค่ารักษาจากผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ได้ให้ สพล.เป็นแกนกลางโดยกำหนดนิยามคำว่าฉุกเฉินให้ชัดเจนในทางปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p> <p>3.ทุกโรงพยาบาลห้ามปฏิเสธผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องรักษาจนพ้นวิกฤติ 72 ชั่วโมง ส่วนสพล.จะประสานไปยังกองทุนตามสิทธิในการส่งต่อหลังพ้น 72 ชั่วโมง หากระบบไม่สามารถส่งต่อได้ สพล.จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ก่อนแจ้งไปกองทุนตามสิทธิของผู้ป่วย แต่หากผู้ป่วยปฏิเสธการส่งต่อ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหลัง 72 ชั่วโมงเอง ส่วนเรื่องการเบิกจ่ายเงิน รพ.เอกชนจะต้องแจ้งให้สพล.ทราบล่วงหน้า โดยสพล.จะพิจารณาตามฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย และข้อมูลจากแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยเร็วที่สุด ซึ่งจะต้องมีทีมเจรจากับรพ.เอกชนเพื่อกำหนดราคาค่าตัดการ ระยะเวลาในการรักษาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 สัปดาห์ นอกจากนี้ ยังได้ตั้งกรรมการร่วมระหว่างสพล.และ 3 กองทุน เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาในโครงการดังกล่าวต่อไป</p> <p>4.การเปิดเผยข้อมูลค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยที่สามารถรอได้ ให้กรมสบส.ร่วมกับกรมบัญชีกลาง กำหนดประเภทของโรคจำนวน 77 กลุ่มโรค ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลของรพ.ต่างๆ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสบส. และลิงก์ไปยังโรงพยาบาลแต่ละแห่ง เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นให้ประชาชนตัดสินใจก่อนรับบริการ ซึ่งต้องทำให้เสร็จใน 1 เดือน โดยคณะกรรมการฯ จะหารือข้อสรุปการแก้ไขปัญหาทั้งหมดอีกครั้งในสัปดาห์หน้า ก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการอำนวยการชุดใหญ่ ที่มีรมว.สธ.เป็นประธานร่วมกับรมว.พาณิชย์พิจารณาต่อไป</p>
ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>งบบำบัดทอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกรรมการการสาธารณสุข สนช. นำคณะ กมธ.สธ.ศึกษาดูงาน สปสช. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปัญหา และอุปสรรค และเปิดเผยว่า ระบบหลักประกันสุขภาพใช้งบประมาณจำนวนมาก กมธ.สธ.จึงเสนอให้มีการแยกเงินเดือนออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว เพราะจะทำให้เห็นตัวเลขชัดเจน และมีการเพิ่มเติมงบประมาณ เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินไปอย่างมีคุณภาพต่อไป ขณะเดียวกันควรมีการจัดทำตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาจากงบประมาณไม่เพียงพอ แต่ที่ผ่านมากรมมีการบริหารภายใน รวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ จนไม่สะท้อนปัญหาที่เป็นจริง</p> <p>นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช.ที่ผ่านมา สปสช.ได้มีการปรับปรุงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาภายใต้นโยบายของ รมว.สาธารณสุข ซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 7x7 และคณะทำงาน 5x5 ส่งผลให้ สปสช.และกระทรวงสาธารณสุขมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น โดยมีข้อสรุปร่วมกัน คือ การปรับจัดสรรเงินแบบขั้นบันได การกำหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผล การปรับปรุงแนวทางการจ่ายเงินให้แก่หน่วยบริการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ สดง. คตร. และคำสั่ง คสช.</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>แนวทางร่วมจ่ายในระบบสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธาน กมธ.สธ.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า รัฐต้องคุ้มครองปกป้องผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 48 ล้านคน ประกันสังคม 10 ล้านคนและสวัสดิการข้าราชการ 5 ล้านคน ให้ได้รับคุณภาพการให้บริการในภาพรวมดีขึ้น สอดคล้องกับพันธกิจของรัฐด้านสุขภาพ โดยต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ เมื่อรัฐไม่สามารถเพิ่มงบประมาณให้รพ.รัฐได้ ก็จำเป็นต้องพิจารณาให้ประชาชนที่อยู่ในสิทธิบัตรทอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล แต่จะต้องไม่ให้คนที่มียาได้น้อยเดือดร้อน และต้องไม่ใช่การร่วมจ่าย ณ จุดให้บริการ เพราะหากงบประมาณไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงจะกระทบคุณภาพการให้บริการ เช่น กรณีมียาตัวใหม่ๆ ผู้ป่วยรพ.รัฐก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้ เป็นต้น</p> <p>ที่ผ่านมารพ.รัฐแต่ละแห่งจะแก้ปัญหาด้วยการนำงบสวัสดิการข้าราชการมาชดเชยกับงบบัตรทองที่ไม่เพียงพอ แต่ตั้งแต่ปี 2550 รัฐบาลมีนโยบายไม่เพิ่มงบค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ทำให้รพ.รัฐไม่สามารถใช้เงินส่วนนี้ชดเชยได้ จึงอาจจะกระทบคุณภาพการบริการ ซึ่งกมธ.สธ. จะทำการศึกษาในประเด็นนี้ก่อน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>ยาไวรัสตับ</b></p> <p>-เสนอข่าว ผศ.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) กล่าวถึงผลการศึกษาเปรียบเทียบยารักษาไวรัสตับอักเสบบี ว่า ได้ศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มค่า จนมีการบรรจุยาฉีดสูตรพื้นฐานไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เข็มละ 3,000 บาท การรักษาทั้งคอร์สประมาณ 48 สัปดาห์ราว 150,000 บาท อย่างไรก็ตาม วิธีการรักษาดังกล่าวเกิดผลข้างเคียงมาก เช่น มีอาการโลหิตจางเหนื่อยง่าย</p> <p>ปัจจุบันมียากลุ่มไดเรค แอคติ้ง แอนติไวรัส เอเจนท์ ซึ่งมีประสิทธิผลสูงกว่าและพบอาการข้างเคียงน้อยกว่า ซึ่งทีมวิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาสูตรพื้นฐานและยาตัวใหม่ เห็นได้ชัดว่า การใช้ยาสูตรผสมระหว่างยาฉีดสูตรพื้นฐานและยาตัวใหม่ ๆ ซึ่งปัจจุบันไม่มีใช้ในไทย มีประสิทธิภาพมากกว่าใช้ยาเดี่ยวๆ อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนเรื่องความคุ้มค่ากำลังทำการศึกษายู่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี</p>
<p>สยามรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ แนวหน้า</p>	<p><b>ประกันภัยค่ารักษา ชรก.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้เห็นชอบหลักการให้บริษัทประกันบริหารค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ โดยจะเสนอให้กรม.เห็นชอบ และบริษัทประกันจะเริ่มเข้ามาบริหารในปีงบประมาณ 2561 เบื้องต้น บริษัทประกันจะรวมตัวเข้ามาบริหารค่ารักษาพยาบาลข้าราชการทั้งหมด โดยยังต้องรักษากับรพ.ของรัฐ เพื่อให้เงินหมุนเวียนในหน่วยงานของรัฐ มีเงื่อนไขสำคัญคือ สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลต้องเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม และค่าเบี้ยประกันจะต้องไม่มากกว่าที่รัฐบาลจ่ายปีละ 7 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะลดปัญหาข้าราชการเวียนเทียนหาหมอเพื่อให้จ่ายยาราคาแพงจำนวนมากนำไปขายต่อ ทำให้เกิดความสูญเสียจำนวนมาก</p> <p>ด้าน นายอานนท์ วัจวสุ นายกสผคมประกันวินาศภัย กล่าวว่า หลังจากนั้น จะให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคิดคำนวณค่าเบี้ยประกันจากฐานรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลของรัฐในปี 2559 ใช้งบประมาณกว่า 7.1 หมื่นล้านบาท บวกกับประเมินแนวโน้มค่ารักษาพยาบาลในปี 2560 และปี 2561 ที่มีโอกาสเพิ่มขึ้น จากนั้นจะนำไปเสนอให้ รมว.คลัง พิจารณาเดือน ธ.ค. นี้ และขอคำตอบชัดเจนภายในเดือน ก.พ. 2560 ว่าจะได้หรือไม่ เพื่อให้เวลาบริษัทได้วางระบบการเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ทันใช้เดือน ต.ค. 2560</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์คมชัดลึก มติชนออนไลน์ ไอ.เอ็น.เอ็น.</p>	<p><b>กรดกำมะถันรั่ว</b></p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากโรงงาน บริษัท ชันชายไปโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ผลิตกรดมะนาว (หัวน้ำส้ม) ในนิคมอุตสาหกรรม 304 บ้านบุงายไบ หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ส่งผลให้มีประชาชนที่สูดดมสารเคมี มีอาการหายใจไม่ออกและอาเจียนเป็นเลือด เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยต้องนำส่งรพ.ศรีมหาโพธิ ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กและคนชรา และมีผู้ป่วยอาการหนักหลายรายต้องส่งไปรักษาที่รพ.ศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร</p> <p>ต่อมา นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าปราจีนบุรี นายเหล่านาทองจังหวัด นายอำเภอ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่รพ.ศรีมหาโพธิ จำนวน 37 ราย มีผู้ที่ต้องนอนรักษาตัวที่รพ. 8 ราย และกลับบ้านได้ 29 ราย โดยอุตสาหกรรมจังหวัดได้ให้โรงงานปิดทำการชั่วคราว และเตรียมประชุมหาข้อตกลงร่วมกันอีกครั้ง และในวันที่ 25 พ.ย. 59 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ จะลงพื้นที่ตรวจร่างกายชาวบ้านที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการสูดดมแก๊สกำมะถัน ส่วนเรื่องชดเชยค่าเสียหายจะนัดเจรจาอีกครั้งในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ เวลา 17.00 น. ณ บริเวณศาลากลางบ้านบุงายไบ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์</p>	<p><b>เด็กไทยดื่มเหล้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังเปิดประชุมวิชาการสาธารณสุขระดับชาติครั้งที่ 9 ว่า เป็นห่วงเยาวชนไทยดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นทุกปี และทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันทำงานมากขึ้น จากผลสำรวจพบว่า เด็กไทย 19.4% ดื่มเหล้าเพิ่มขึ้น 1.7% ต่อปี โดยเริ่มดื่มเหล้าตั้งแต่มี.ต้น เพศชาย 19.4 % เพศหญิง 16.2% ด้าน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	นพ.ธีรเกียรติ เจริญศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ แนะนำว่า ต้องปลูกฝังระเบียบวินัย สร้างทัศนคติที่ดีตั้งแต่ 0.5 ขวบ พ่อแม่ต้องทำเป็นตัวอย่าง
โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด ผู้จัดการรายวัน เดลินิวส์	<p><b>วัคซีนมะเร็งปากมดลูก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า สถาบันวัคซีนฯ ในฐานะหน่วยงานกลาง และสำนักงานเลขาธิการของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับกรมควบคุมโรค ออย. และสสส. ได้นำวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผลักดันให้มีการบรรจุให้วัคซีน HPV อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (1) หรือยาที่อยู่ในโครงการพิเศษของกระทรวง หรือหน่วยงานรัฐ ที่ต้องมีการติดตามและประเมินผล ซึ่งจะสามารถลดมะเร็งปากมดลูกได้กว่า 50%</p> <p>ทั้งนี้ จะเสนอให้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนภายในประเทศอย่างเป็นทางการ และจะรายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงกลไกการพิจารณานำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติรับทราบในการประชุมวันที่ 28 พ.ย.นี้</p>
กรมประชาสัมพันธ์ สปริงนิวส์	<p><b>เร่งตรวจสอบคลินิกดูดไขมัน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดี สบส. เปิดเผยกรณีหญิงสาวรายหนึ่งเข้าร้องเรียนสื่อมวลชน หลังรับบริการดูดไขมันหน้าท้องที่คลินิกแห่งหนึ่งย่านสยามสแควร์ กทม. แล้วเกิดบาดแผลใหม่จนเป็นแผลเป็นขนาดใหญ่ ว่า ได้สั่งการให้สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะและกองกฎหมาย เร่งตรวจสอบคลินิกดังกล่าวใน 4 ประเด็น คือ 1.มีการขึ้นทะเบียนถูกต้องหรือไม่ 2.แพทย์ที่รักษาเป็นแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนกับแพทยสภาหรือไม่ 3.เครื่องมือที่ใช้มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ และ 4.ตรวจสอบการโฆษณาของคลินิกดังกล่าวว่าเกินจริงหรือไม่ หากพบความผิดข้อใดข้อหนึ่ง จะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายโดยทันที</p>
แนวหน้า	<p><b>เฝ้าระวังไข้หวัดนกหน้าหนาว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยอากาศเริ่มหนาวเย็น เหมาะกับการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก ทั้งนี้ ประเทศไทยไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 1 ตั้งแต่ พ.ศ.2549 แต่ยังคงมีมาตรการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงโรคในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดน ซึ่งมีโอกาสที่โรคจะแพร่ระบาดเข้ามาผ่านการเคลื่อนย้ายสัตว์และการเดินทางของประชาชน</p>
บ้านเมือง สำนักข่าวไทย สทท.	<p><b>สธ.เตรียมจัดงานเทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน แดลงข่าวการจัดงานแพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ธ.ค. นี้ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก ว่า สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใส่พระราชหฤทัยและมีพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์แผนไทย และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 58 จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้น อีกทั้งการใช้สมุนไพรเป็นการช่วยลดปัญหาการใช้ยาเกินขนาด ใช้สมุนไพรในการรักษาโรค ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยต่อไปจะเน้นให้องค์ความรู้กับประชาชนมากขึ้น พร้อมจัดแสดงสวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรคภายในงาน เพื่อให้ประชาชนรับทราบแนวทางการรักษาโรคด้วยสมุนไพร</p>
แนวหน้า	<p><b>ต้อนรับที่ปรึกษานายกเอโอเอเปย</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ต้อนรับ H.E. Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอโอเอเปย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือ</p>
สำนักข่าวอินโฟเควสท์	<p><b>พ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า เตรียมเร่งผลักดันร่างพ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เข้าที่ประชุมครม. เพื่อเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพให้แรงงานนอกระบบ เนื่องจากประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงสถานบริการสุขภาพของรัฐ โดยพบแรงงานนอกระบบป่วย 4 แสนราย</p>
ไทยรัฐ	<p><b>แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการประชุมกลุ่มประเทศผู้นำวาระความมั่นคงสุขภาพโลก ชุดกิจกรรมเฝ้าระวังที่ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา ไทย และแอฟริกาใต้ และประเทศผู้สนับสนุน ซึ่งจัดขึ้นปลายเดือน ก.ค.2559 ได้ให้การสนับสนุนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค ด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างปี พ.ศ.2559-2563 ระหว่างประเทศเจ้าภาพหลักกับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ประเทศสมาชิกที่สนับสนุน และองค์การระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ เผื่อระวังโรคติดต่อแบบเวลาจริง และจากนี้จะเร่งดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคที่พัฒนาขึ้น
แนวหน้า	<p><b>โรคเบาหวาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า หนึ่งในภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน คือเบาหวานขึ้นตา เป็นโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับจอประสาทตา ทำให้จอประสาทตาบวม ขาดออกซิเจน หากปล่อยทิ้งไว้จะมีเลือดออก น้ำวุ้นตาขุ่นมัว จอประสาท ตาลอก และทำให้ตาบอดในที่สุด ดังนั้น ผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงควรได้รับการตรวจตาจากจักษุแพทย์อย่างละเอียด เพื่อลดความเสี่ยงโรคเบาหวานขึ้นตาตามช่วงอายุ โดยตรวจครั้งแรกหลังจาก 5 ปีที่พบว่าเป็นโรคเบาหวาน และตรวจเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง</p>
สยามรัฐ	<p><b>จัดทำคู่มือโรคหัวใจ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพล. กล่าวว่า พบผู้ป่วยที่มีอาการทางโรคหัวใจมากถึง 130,942 คน เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้กระบวนการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้มีโอกาสในการรอดชีวิตมากขึ้น สพล.จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ด้วยการใช้อุปกรณ์ฟื้นคืนคลื่นหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ซึ่งจะบรรยายละเอียดการเรียนรู้เรื่องระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน อาการฉุกเฉินกว่า 16 อาการ</p>
มติชน	<p><b>รางวัลองค์กรโปร่งใส</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการกรมการ ป.ป.ช. ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและสมควรได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 6 ได้แก่ กรมบังคับคดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมอนามัย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท อีซีเอ็น พันท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์</p> <p>ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ขอแจ้งให้สาธารณชนทราบและสามารถทักท้วงได้ในกรณีที่มีข้อมูลอันควรเชื่อได้ว่าหน่วยงานหรือองค์กรใดมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักป้องกันการทุจริต ภาครรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน</p>
เว็บไซต์สยามรัฐ	<p><b>พ.ร.บ.แม่ข่ายรุ่น</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภา กทม. ในฐานะประธานคณะกรรมการสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันในกทม.มีประชากรกว่า 6 ล้านคน มีอัตราการคลอดของกลุ่มวัยทำงานและวัยรุ่นประมาณ 100,000 คน ในจำนวนนี้เป็นอัตราการคลอดของแม่ข่ายรุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี ถึง 15% และคาดว่าอัตราทำแท้งผิดกฎหมายจะมากกว่าอัตราการทำแท้งถูกกฎหมาย ดังนั้น พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 จะเป็นกรอบการดำเนินงานให้ทุกภาคส่วนดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งขณะนี้ขั้นตอนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการออกกฎหมายกระทรวง คาดว่าจะเสนอต่อสภาตอนเปิดประชุมสภาในเดือนมกราคม 2560</p>
เดลินิวส์	<p><b>ประชุมนานาชาติโรคติดต่อในเด็กแห่งเอเชีย</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.พญ.อุษา ทิสยากร ประธานการประชุมโรคติดต่อในเด็กแห่งเอเชีย กล่าวว่า สมาคมโรคติดต่อในเด็กแห่งเอเชีย ได้ร่วมกับสมาคมโรคติดต่อในเด็กแห่งประเทศไทย จัดการประชุมนานาชาติโรคติดต่อในเด็กแห่งเอเชียปี 2016 ภายใต้แนวคิด "รวมพลังเพื่อปกป้องเด็ก" จากโรคติดต่อต่าง ๆ โดยมีแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย บุคลากรทางสาธารณสุขจากทั่วโลก มาแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ร่วมกันหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก</p>
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ บ้านเมือง สยามรัฐ	<p><b>อดีตข้าราชการ สธ.ฆ่าตัวตายพร้อมภรรยาและลูกจ้าง</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ร้านขายยา "เกสซ่า" ซอยเสรีไทย แขวงคลองจั่น กทม. นายสมเดช สายจิตบริสุทธิ์ อายุ 60 ปี อดีตนักวิชาการ 8 กระทรวงสาธารณสุข เจ้าของร้าน ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง นางมารศรี สายจิตบริสุทธิ์ ภรรยา และศพน.ส.วนิดา วงศ์ชัย ลูกจ้างของร้านขายยา ก่อนจะยิงตัวเองตายตาม จากการสอบปากคำพยานทราบว่า นายสมเดชมีอาการป่วยโรคซึมเศร้า คาดว่าจะเป็นปัญหาในครอบครัว</p>
ข่าวสด มติชน	<p><b>นร.โคราชอาหารเป็นพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว นักเรียนมัธยมในตัวเมืองโคราช ท้องเสีย อาเจียน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 9 ต.โคกกรวด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	จำนวน 37 คน คาดว่าอาหารเป็นพิษหลังกินมื้อเที่ยงที่ขายในโรงเรียน เจ้าหน้าที่ขอเวลาตรวจสอบ 1 อาทิตย์ก่อนสรุปผล
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เดลินิวส์ คอลัมน์ เด็หน้าเลี้ยวซ้าย	<b>รถทัวร์ตกเขาพลิง</b> -เสนอข่าว พ.ต.อ.ดิษเดช พัชรวุฒกุล ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบสภาพรถทัวร์เพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานประกอบการหาสาเหตุที่แท้จริง โดยแยกตรวจสอบ 3 ทิศทางคือ สภาพคนขับ สภาพรถ และสภาพถนน ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ แพทย์อนุญาตให้ย้ายไปรักษาตัวตามภูมิลำเนาและความประสงค์ของผู้ป่วยได้ -เสนอบทความ นพ.วิทยาชาติบัญชาชัย ศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้าน การป้องกันอุบัติเหตุกล่าวว่า คนไทยมีสถิติตายจากถูกรถชนมากกว่าถูกฆาตกรรมถึง 8 เท่า การลดความสูญเสียจากภัยนี้ ยุทธศาสตร์ที่ได้ผลที่สุดคือ การบังคับใช้กฎหมายตรวจจับคนใช้รถใช้ถนนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นกว่านี้อีกหลายเท่า
เดลินิวส์	<b>ไข้มาลาเรีย</b> -เสนอข่าว นพ.อุทิศศักดิ์ หิริรัตนกุล นพ.สสจ.ยะลา เปิดเผยว่า จังหวัดยะลาติด 1 ใน 3 ของประเทศที่ใช้ไข้มาลาเรียสูง โดยระบาดหนักใน 4 อำเภอ คือ ธารโต บันนังสตา กาบัง และยะหา สสจ.ยะลาได้ทำแหล่งนำของโรคและพ่นยาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และสนับสนุนเครื่องเจาะเลือด เครื่องพ่นยา ซึ่งได้สนับสนุนจาก อบจ.ยะลา จำนวน 60 เครื่อง รวมทั้งดูแลให้มียาเพียงพอกับการรักษา คาดว่าจะลดอัตราการป่วยไข้มาลาเรียลงไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2560
แนวหน้า	<b>ร้อยเอ็ดรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม</b> -เสนอข่าว นพ.ปิ๊ด ทัังไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยและการตาย อันดับ 1 ของสตรีไทย จึงรณรงค์ให้สตรี จ.ร้อยเอ็ด ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 30-70 ปี ตรวจเต้านมตนเองทุกเดือน เพื่อค้นหามะเร็งเต้านมในระยะแรก เริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป และได้รณรงค์ให้ทุกอำเภอเข้าร่วมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ดำเนินการตามข้อตกลงเกือบเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้ตัวแทนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบพอใจ
เดลินิวส์	<b>โรคเบาหวาน</b> -เสนอข่าว พญ.เพิ่มศิริ เลอมาสุวรรณรัตน์ ผอ.รพ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า รพ.ศรีสะเกษได้จัดงานโครงการเบาหวานโลก ประจำปี 2559 พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องอาหารเบาหวาน การออกกำลังกาย การดูแลเท้าเบาหวาน เบาหวานขึ้นตา การตรวจคัดกรองเบาหวานด้วยการตรวจน้ำตาลที่ปลายนิ้ว การประเมิน ten years risk score
สยามรัฐ	<b>แก้ไขปัญหามลพิษ</b> -เสนอข่าว รองนายก อบต.เขาคันทรง พร้อมด้วยปลัดอำเภอศรีราชา และกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม อบต.เขาคันทรง กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม อบต.บ่อวิน และตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นของบริษัทซินซีตี้จำกัด หมู่ 5 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อดูการแก้ไขปัญหามลพิษของบ่อขยะบริษัทซินซีตี้ ซึ่งดำเนินการตามข้อตกลงเกือบเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้ตัวแทนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบพอใจ
ข่าวสด	<b>ขอความช่วยเหลือผู้ป่วยอ้วน 250 กก.</b> -เสนอข่าว นายรุ่งโรจน์ ชนะภัย อายุ 29 ปี ป่วยเป็นโรคอ้วน น้ำหนักกว่า 250 กก. รักษาตัวที่ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จ.สมุทรสงคราม มารดาบอกว่า ลูกชายป่วยเป็นโรคอ้วนและน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆจนเดินไม่ได้ ต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลา ขอให้ผู้ใจบุญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<b>เงินเตรียมสั่งห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ</b> -เสนอข่าว นายเหมา ชูหนาน โฆษกคณะกรรมการวางแผนครอบครัวและสุขภาพแห่งชาติเงิน กล่าวว่า สภาเงินมีแผนออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะทั่วประเทศ หลังจากได้เสนอร่างเมื่อปี 2557 แต่กฎหมายมีข้อโหว่ให้สูบบุหรี่ได้ในสำนักงานบางแห่ง โดยเมื่อเดือน มิ.ย. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสาธารณสุข แพทย์ ทนายความและคนดัง ต่างลงนามยื่นข้อเสนอตอบโต้ร่างแก้ไข กัดดันให้รัฐบาลเงินออกกฎหมายใหม่ ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ทั้งนี้ ข้อมูลจาก WHO ระบุว่า เงินมีผู้สูบบุหรี่กว่า 300 ล้านคน เป็นประเทศที่ผลิตและบริโภคยาสูบรายใหญ่สุดของโลก และการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตในจีน 1 ล้านคน เมื่อปี 2553

